

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CẨM THỦY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - NN

Cẩm Thủy, ngày tháng 4 năm 2023

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri  
tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện  
khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND huyện;
- MTTQ huyện Cẩm Thủy;
- Chủ tịch UBND các xã: Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Ngọc, Cẩm Phú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Bình, Cẩm Long, Cẩm Giang, Cẩm Thạch, Cẩm Quý, Cẩm Lương, Cẩm Phú.

Thực hiện Công văn số 3419/UBND-VP ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó:

**1. Vấn đề thứ nhất:** Cử tri các xã Cẩm Tân, Cẩm Phú, Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Tú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Bình đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công ty An Phước sớm thanh toán tiền thu mua sản phẩm cây gai xanh cho nhân dân theo hợp đồng, nếu vi phạm sẽ phải tính lãi suất cho nhân dân theo lãi suất Ngân hàng. Đồng thời đề nghị Công ty An Phước sớm chi trả các chính sách hỗ trợ cho người trồng cây gai hiện nay chưa thực hiện.

**\* Với vấn đề trên UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã như sau:**

+ Trong khoản thời gian từ tháng 6/2022 – cuối tháng 2 năm 2023 công ty CP nông nghiệp An Phước và nhà máy sợi dệt An Phước có xảy ra tình trạng sau khi các hộ nhập vỏ sợi gai khô về nhà máy thì công ty chậm thời gian thanh toán theo hợp đồng đã ký kết 1-4 tháng do vậy gây tâm lý lo lắng không yên tâm sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp trồng gai. Trước tình hình trên UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp UBND huyện Cẩm Thủy đã có nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Nông nghiệp, nhà máy sợi dệt An Phước, Tập đoàn An Phước để giải quyết các khó khăn vướng mắc nêu trên, sau buổi làm việc đại diện lãnh đạo Tập đoàn đã nhận trách nhiệm về những khó khăn của công ty và sai sót trong quá trình chỉ đạo điều hành công ty Nông nghiệp và nhà máy Sợi dệt. tính đến 31/3/2023 Nhà máy đã trả hết toàn bộ số tiền cho các hộ dân và cam kết không để tình trạng chậm trả tiền theo hợp đồng đã ký kết để yên tâm sản xuất các vụ tiếp theo trong năm 2023.

+ *Đối với chính sách riêng của công ty cổ phần Nông nghiệp An Phước ban hành hỗ trợ cho người trồng gai:*

- Về chính sách đầu tư ứng trước: đối với Giống, máy tuốt vỏ gai công ty đã thực hiện theo đúng quy định của chính sách đã ban hành.

- Đối với chính sách, khuyến khích thưởng cho đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đầu tư thâm canh có thành tích cao trong phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh: Theo thông báo thống kê của Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Phước thì năm 2022 trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có 6 hộ đạt sản lượng trung bình theo quy định của chính sách khuyến khích của Công ty và sẽ được Công ty tri ân cùng đợt nhập vỏ gai ganh lúa 1 Vụ Xuân 2023 với tổng số tiền hỗ trợ trên 50 triệu đồng. Còn lại các hộ gia đình, cá nhân khác trên địa bàn huyện Cẩm Thủy không đạt diện tích, sản lượng theo quy định của công ty.

**2. Vấn đề thứ hai:** *Cử tri xã Cẩm Lương, Cẩm Giang đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng giao thông nội đồng và kênh mương tưới tiêu trên địa bàn xã.*

**\* Vấn đề này UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:**

Với nội dung đề nghị, kiến nghị cử tri xã Cẩm Lương, Cẩm Giang UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ ưu tiên tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kiên cố hóa đường giao thông, kênh mương nội đồng cho các xã thị trấn trên địa bàn huyện nói chung và 2 xã Cẩm Giang, Cẩm Lương nói riêng.

**3. Vấn đề thứ ba:** *Cử tri xã Cẩm Thạch có ý kiến đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp sửa chữa Đập Mỏ Thôn, thôn Bẹt xã Cẩm Thạch để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất của bà con nhân dân.*

**\* Vấn đề này UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:**

Với nội dung đề nghị kiến nghị cử tri xã Cẩm Thạch UBND huyện đã rất quan tâm kêu gọi nguồn vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ, bai đập hàng năm tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện tương đối cao, riêng xã Cẩm Thạch năm 2023 đã được tỉnh cấp vốn xây dựng đập thôn Tráy với số vốn đầu tư 7 tỷ đồng. UBND huyện sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn ưu tiên đầu tư xây dựng để sửa chữa nâng cấp các hồ, bai, đập hư hỏng xuống cấp.

**4. Vấn đề thứ ba:** *Cử tri xã Cẩm Quý đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng.*

Theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng, **tại khoản 1 điều 2 của Nghị định về đối tượng áp dụng:** là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II, III) thuộc vùng dân tộc miền núi theo tiêu chí Thủ tướng Chính phủ quy định. Hiện nay theo Quyết định tại Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 thì toàn bộ các xã thuộc huyện Cẩm Thủy thuộc khu vực I vì vậy không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

UBND huyện trả lời những vấn đề Đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri quan tâm, kiến nghị nói trên tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;(B/c)
- MTTQ huyện;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Minh Vũ**